

## **Cô giáo Nguyễn Lệ Hằng - Giáo viên tổ KHTN đã hoàn thành xuất sắc tiết dự thi giáo viên giỏi cấp Quận môn Toán năm học 2023 - 2024**

Thực hiện công văn của Phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận các môn văn hóa cấp THCS năm học 2023 – 2024, các thầy cô trường THCS Ngô Gia Tự đã tích cực tham gia hội thi.

Hội thi nhằm động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đây cũng là một hoạt động chuyên môn quan trọng của nhà trường.



Với ý nghĩa ấy, sáng ngày 17/3, cô giáo Nguyễn Lệ Hằng - một giáo viên trẻ của tổ KHTN trường THCS Ngô Gia Tự đã tham gia Hội thi với tiết dạy môn Toán lớp 6, bài “ Phép cộng, phép trừ phân số”. Về dự tiết dạy của cô và trò nhà trường có các đồng chí chuyên viên phòng giáo dục Quận Long Biên, các đồng chí trong Ban giám khảo, BGH nhà trường cùng các thầy cô trong tổ nhóm chuyên môn.



Tiết học đã vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực vào tổ chức các hoạt động giáo dục, mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy và học tập. Với không khí học tập sôi nổi, hào hứng của các em học sinh, tiết học đã mang đến cho học sinh cũng như các thầy cô tham dự những ấn tượng sâu sắc.





Tiết dạy đã được Ban giám khảo cũng như các thầy cô về dự đánh giá cao. Học sinh chủ động, tự tin khi tổ chức và tham gia các hoạt động. Không khí lớp học sôi nổi, tích cực, học sinh được thể hiện, phát huy năng lực của mình. Thông qua tiết học, các em học sinh đã nắm vững quy tắc cộng phân số, biết vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết bài toán thực tế. Với nhiều đổi mới trong phương pháp giảng dạy, cô giáo Nguyễn Lệ Hằng đã giúp các em học sinh chủ động tiếp thu kiến thức và phát triển năng lực thông qua các hoạt động trong tiết học.



Góp phần làm nên thành công của tiết dạy là sự quan tâm, động viên kịp thời của Ban giám hiệu nhà trường, sự đóng góp nhiệt tình của tổ, nhóm chuyên

môn, và sự nhiệt tình, tích cực, chủ động của học sinh. Chúc cô giáo Nguyễn Lê Hằng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.



